



ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี  
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ  
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตามประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๕ อัตราเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฯ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดลง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย ดังนี้

- ๑.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
- ๑.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
- ๑.๓ ผู้นั้นไม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวัน เวลาที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี

กำหนด

๒. ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับที่ ๑ - ๕ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และให้แสดงด้วยว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรคมายืนด้วย ในวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. และเริ่มปฏิบัติงานในวันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓ ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ หากท่านไม่ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์รับการจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชูชีพ พงษ์ไชย)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

แนบท้ายประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี  
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ  
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่ได้	เลขประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๖	นางสาวนิภาธร พวงดอกไม้
๒	๐๑๑	นางสาวรัชชก ตันนุรักษ์
๓	๐๓๗	นายปิยพงษ์ เจียมศักดิ์
๔	๐๓๘	นายชยุตพล เสถียรวิทย์
๕	๐๔๐	นางสาววรางคณา พุทธิเดช
๖	๐๑๗	นายพลวัต เกิดต่าย

